

Số: /BC-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định tại Công văn số 1136/SLĐT BXH-TTra ngày 17/4/2023 về việc yêu cầu báo cáo phục vụ công tác thanh tra, UBND huyện Tây Sơn báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

##### 1. Tình hình đặc điểm, vị trí địa lý, dân số, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

Tây Sơn là huyện Trung du, nằm về phía Tây Nam của tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 42km, phía Tây Bắc giáp với huyện Vĩnh Thạnh, phía Đông Bắc giáp huyện Phù Cát, phía Đông Nam giáp thị xã An Nhơn, phía Nam giáp huyện Vân Canh, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai, là cửa ngõ của các tỉnh Tây Nguyên, có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, có Cảng biển Quy Nhơn, sân bay Phù Cát, Quốc lộ 19 và 19B đi qua, huyện có 14 xã, 1 thị trấn với 76 thôn, làng, khối phố, diện tích tự nhiên 692km<sup>2</sup>, dân số có 118.258 người, trong đó có 1.818 người dân tộc thiểu số, phần lớn là đồng bào Bana, sinh sống chủ yếu tại 05 làng của xã Vĩnh An (xã đặc biệt khó khăn của huyện), làng M6 (xã Bình Tân) và Làng Cam (xã Tây Xuân).

Kết cấu hạ tầng của huyện dần được đầu tư đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, lưới điện đã phủ 100% số xã, thị trấn; giao thông nội thị, giao thông nông thôn đã thông suốt đến các xã, thôn, làng và được đầu tư, mở rộng, bê tông hóa; các công trình thủy lợi được tu bổ, sửa chữa đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của Nhân dân. Cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của học sinh các bậc học tại các địa phương trong huyện. Trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Y tế huyện và 15 trạm y tế ở các xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, trong đó có thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia tiêm chủng mở rộng và chăm sóc sức khỏe, sự phát triển của trẻ em.

Hệ thống đài truyền thanh phủ khắp các địa phương trong huyện đến tận thôn, xóm, chất lượng các chương trình phát thanh ngày càng được nâng lên phục vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có công tác trẻ em.

## **2. Tình hình trẻ em**

Trên địa bàn huyện Tây Sơn có 27.233 trẻ em (13.455 trẻ em nam và 13.778 trẻ em nữ), trong đó trẻ em dưới 6 tuổi có 8.446 trẻ; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có 632 trẻ (trẻ em mồ côi cả cha và mẹ 18 trẻ; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ 363 trẻ; trẻ em khuyết tật nặng 182 trẻ; trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 69 trẻ), trẻ em sống trong các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có 2.728 trẻ; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm và khám, chữa bệnh miễn phí tại cơ sở y tế công lập; đến tháng 5/2023 có 4/15 xã, thị trấn của huyện đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm chăm sóc bằng nhiều hình thức.

Hằng năm, UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện để phát sóng chuyên mục trẻ em, thời lượng phát sóng 4 lần/tháng.

Từ ngày 01/01/2022 đến nay, trên địa bàn huyện có 05 vụ xâm hại trẻ em, trong đó 03 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 02 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM**

### **1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành**

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, từ ngày 01/01/2022 đến nay UBND huyện ban hành 05 văn bản triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan và địa phương thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã ban hành 03 văn bản hướng dẫn thực hiện trên lĩnh vực này (*có phụ lục 01 kèm theo*).

### **2. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án**

Căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình ngăn ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2023, định hướng đến năm 2030, UBND huyện đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, cụ thể như sau:

- Quyết định số 5809/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025.

- Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/03/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện.

- Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 5985/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của UBND huyện về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2030.

- Quyết định số 7176/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện.

### **III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM VÀ PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TRẺ EM**

#### **1. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng**

- UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức tuyên truyền thực hiện quyền tham gia của trẻ em trên hệ thống phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn.

- Lồng ghép tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định một số điều của Luật Trẻ em; Quyết định số 7176/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện và các chương trình, kế hoạch có liên quan vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động của cơ quan, đơn vị và các hội đoàn thể. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh Trường THCS Bình Hòa và Trường THCS Mai Xuân Thưởng. Phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức 05 buổi truyền thông kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em tại các Trường THCS Bình Thành, THCS Tây Thuận, THCS Tây Giang, THCS Bùi Thị Xuân, THCS Bình Hòa với hơn 500 em học sinh tham dự.

- Tổ chức truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cán bộ Đoàn, Đội tại các trường học, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các tầng lớp Nhân dân về quyền tham gia trẻ

em; truyền thông tại cộng đồng, tại các nhà văn hóa xã, thị trấn nhằm thay đổi nhận thức cho trẻ em, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em.

- Phối hợp Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Định tổ chức truyền thông, tư vấn, trợ giúp trẻ em tại các trường THCS trên địa bàn huyện. Tổ chức các chiến dịch truyền thông vào các ngày: Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu,... nhằm vận động toàn xã hội ủng hộ việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Truyền thông tại cộng đồng (nhà văn hóa thôn, làng, khối phố, các trường học; các điểm tư vấn trẻ em ở các xã, thị trấn) với các hình thức phù hợp như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm, phát tờ rơi, tổ chức các hội thi thông qua mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở về thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thông điệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em bằng các hình thức trực quan như: pano tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn...

- Trong năm 2022, huyện Tây Sơn ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn cụ thể thực hiện các dự án trong Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho trẻ em tại các trường học, duy trì các điểm tư vấn trẻ em tại các trường và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay đã có 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập điểm tư vấn trẻ em. Chú trọng đến dự án tuyên truyền, dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã, thị trấn.

- Kết quả đạt được: Qua các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã có những tác động tích cực đối với nhận thức của trẻ em trong việc nâng cao hiểu biết và những kỹ năng cơ bản trong việc nhận biết và tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ gây hại cho trẻ; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em.

## **2. Việc bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em**

- Cấp huyện: Phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phân công 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Cấp xã: 15/15 xã, thị trấn bố trí cán bộ Lao động - TB&XH kiêm nhiệm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (10 nữ, 05 nam).

## **3. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn**

- Cung cấp tài liệu truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em các xã, thị trấn và các trường học.

- Hằng năm, cử cán bộ phụ trách công tác trẻ em cấp huyện và các xã, thị trấn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ và

chăm sóc trẻ em do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức. Qua các buổi tập huấn, giúp cán bộ phụ trách công tác trẻ em hiểu rõ hơn về quyền trẻ em và các chính sách trẻ em được thụ hưởng, có thêm những kỹ năng, kiến thức khi làm việc với trẻ em và gia đình. Từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện công tác trẻ em. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo các trường học thường xuyên cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho cha, mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên trong nhà trường về công tác bảo vệ trẻ em, tổ chức các giờ ngoại khóa nhằm tuyên truyền phổ biến kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng, chống xâm hại đối với học sinh.

- Từ năm 2022 đến nay, UBND huyện đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em trên địa bàn các xã Vĩnh An, Bình Tường, Bình Thành và thị trấn Phú Phong thu hút hơn 200 đại biểu tham dự. Qua buổi tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em.

#### **4. Trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc đảm bảo quyền của trẻ em**

##### ***4.1. Trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền được khai sinh, có quốc tịch: Việc đăng ký khai sinh, giải quyết các vấn đề về quốc tịch của trẻ em, xác định cha, mẹ cho trẻ em***

Từ ngày 01/01/2023 đến nay, số trẻ em được khai sinh, chưa được khai sinh, số đã/chưa được xác định quốc tịch, số đã/chưa xác định cha mẹ trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

- Số trẻ em được khai sinh: 1.514 trẻ em.
- Số trẻ em chưa được khai sinh: Không.
- Số trẻ em đã được xác định quốc tịch: 1.514 trẻ em.
- Số trẻ em chưa được xác định quốc tịch: Không
- Số trẻ em đã xác định cha, mẹ: 1.514 trẻ em.
- Số trẻ em chưa xác định cha, mẹ: Không

##### ***4.2. Trách nhiệm trong việc đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh***

- Trong năm 2022 :
  - + Số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT 11.477 người, Số tiền NSNN hỗ trợ: 10.074.125.550 đồng.
  - + Số học sinh mua thẻ BHYT: 18.233 người, số tiền: 14.785.673.598 đồng.
- 4 tháng đầu năm 2023:

+ Số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT 11.253 người, số tiền NSNN hỗ trợ: 4.600.000.000 đồng.

+ Số học sinh mua thẻ BHYT: 18.004 người, số tiền: 2.157.794.355 đồng.

**4.3. Trách nhiệm trong việc đảm bảo việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác; bảo đảm trẻ em được hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập và tạo điều kiện học ở trình độ cao hơn**

- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất trường, lớp học, trang bị đồ dùng dạy học nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng tốt công tác giáo dục trẻ em ở các trường học. Hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh; giáo dục kiến thức gắn với giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức học đường, hình thành nhân cách cho trẻ em.

- Đến nay, trên địa bàn huyện có 51 trường học thuộc các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với 21.475 học sinh, cụ thể như sau:

+ Số học sinh đang học mầm non, mẫu giáo là 4.197/7.557 trẻ, chiếm tỷ lệ 55,5%.

+ Tỷ lệ trẻ em phổ cập giáo dục mầm non theo độ tuổi 05 tuổi đạt 100%.

+ Tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học: 100%, đạt mức độ 3.

+ Số học sinh tiểu học trên địa bàn huyện là 9.605 học sinh.

+ Tỷ lệ trẻ em đi học tiểu học đúng tuổi đạt 100%.

+ Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

+ Số học sinh THCS trên địa bàn huyện là 6.837 học sinh.

+ Tỷ lệ trẻ em đi học THCS đúng tuổi đạt 99,3%;

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ phổ cập GDTHCS: 7/15 xã đạt mức độ 2, tỷ lệ 46,7%; 8/15 xã đạt mức độ 3, tỷ lệ 53,3%

+ Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 100%.

+ Số học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số: 355 học sinh.

+ Số học sinh bỏ học ở cấp học THCS là 14 học sinh (chiếm tỷ lệ 0,2%). Nguyên nhân chính học sinh bỏ học là do các em còn ham chơi, lười học, gia đình thiếu sự quan tâm đến việc học của các em dẫn đến học yếu, không theo kịp chương trình, chán học, bỏ học.

+ Số trẻ em được miễn giảm học phí: 1.016 trẻ em.

+ Số trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa mầm non: 299 em với số tiền 427.360.000 đồng.

+ Số trẻ em được hỗ trợ chi phí học tập: 603 trẻ em với số tiền 1.009.550.000 đồng.

- Ngành giáo dục và các cơ quan, đơn vị, Huyện đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, truyền thông về thực hiện các chính sách, chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích, giảm thiểu lao động sớm, phương pháp xử lý những vấn đề liên quan đến bạo hành trẻ em... qua đó hình thành cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng cơ bản để có thể bảo vệ mình trước những nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

#### **4.4. Trách nhiệm trong đảm bảo trẻ em được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch**

Để tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động, cụ thể như:

- Hội đồng Đội huyện phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức Lễ trao giải Hội thi kể chuyện “Bác Hồ với Thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ” tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc.

- Huyện đoàn Tây Sơn và Thị đoàn An Nhơn tổ chức Chương trình Ngày hội ủng hộ sửa chữa cho các em thiếu nhi và trao 159 suất quà trị giá 41 triệu đồng cho các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Xà Tang, xã Vĩnh An.

- Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tiến lên Đoàn viên”, tại Chương trình đã trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường THCS Bình Thành.

- Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu du lịch trên địa bàn huyện thực hiện miễn giảm giá vé tham quan du lịch cho trẻ em theo quy định.

- Triển khai mở 2 lớp dạy bơi miễn phí cho 60 trẻ em của các xã Bình Nghi, Bình Tường, Tây Phú, Tây Xuân, Bình Thành, Bình Hòa và thị trấn Phú Phong.

- Năm 2022, UBND huyện Tây Sơn tổ chức thành công Diễn đàn trẻ em năm 2022 với chủ đề **“Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại trẻ em”** với sự tham gia của 4 trường: THCS Võ Xán, THCS Tây Phú, THCS Bùi Thị Xuân, THCS Bình Thành.

- Triển khai xây dựng và ra mắt Câu Lạc bộ Quyền của trẻ em tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tây Sơn.

- Lựa chọn, giới thiệu 11 trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, thông qua diễn đàn các em có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ ý kiến của mình với các cấp lãnh đạo về thực hiện quyền trẻ em; đồng thời nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, cộng đồng, gia đình và bản thân các em trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và vui chơi giải trí cho trẻ em được các ngành liên quan phối hợp tổ chức thường xuyên, nhất là trong dịp hè hay các ngày lễ, tết.

- Chỉ đạo tổ chức các lớp học văn hóa hè cho các em như: học đàn Organ, thể dục Aerobic, hội họa, bóng đá, cầu lông, võ cổ truyền ... thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.

## **5. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em được thực hiện thường xuyên, sâu sát; để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện ở cơ sở để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt thông tin, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời phối hợp can thiệp, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

## **IV. VIỆC HỖ TRỢ, CAN THIỆP ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ XÂM HẠI, TRẺ EM CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT**

### **1. Công tác quản lý, tiếp nhận, xử lý thông tin, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt**

- Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 05 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục và 08 trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích và đuối nước (*có phụ lục 2 kèm theo*).

- Đối với nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại: UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và các địa phương tăng cường quan tâm, thăm hỏi gia đình, tặng quà, trao học bổng, giải quyết trợ cấp xã hội, động viên các cháu vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; đặc biệt chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thường xuyên quan sát, kịp thời nhận biết dấu hiệu về xâm hại để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Công tác can thiệp khi trẻ em bị xâm hại: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội đoàn thể và các địa phương trên địa bàn luôn chủ động vào cuộc ngay sau khi có tin báo, tố giác tội phạm xâm hại trẻ em; kịp thời xây dựng kế hoạch can thiệp, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý, trị liệu tâm lý và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội... theo quy định. Công an huyện đã kịp thời thực hiện các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ để điều tra, xác minh vụ việc và xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em theo quy định. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ trẻ em bị xâm hại ở một số địa phương còn hạn chế.

- Trên địa bàn huyện không có doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nào sử dụng lao động là người chưa thành niên.

### **2. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ**

#### **2.1. Chính sách chăm sóc sức khỏe**

- Đối với việc tư vấn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị xâm hại. Số trẻ em bị xâm hại được tư vấn, trị liệu tâm lý: Các vụ việc trẻ em bị xâm hại xảy ra trên địa bàn huyện đều được cơ sở y tế tư vấn, chăm sóc sức khỏe và ưu tiên tiếp



nhận điều trị; 100% trẻ em có hộ khẩu trên địa bàn huyện đều được đăng ký khai sinh và đc cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Trẻ em dưới 6 tuổi được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi khi đi khám và điều trị bệnh ở các cơ sở y tế, có 6.016 trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tuyên truyền, vận động các bà mẹ đưa con trong độ tuổi đi tiêm chủng, theo dõi tăng trưởng và phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, uống vitamin A; vận động phụ nữ có thai đi khám thai định kỳ và tiêm phòng uốn ván, tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh, thực hiện các giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Các hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc trẻ em.

- Trên địa bàn huyện Tây Sơn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn nhiều, nhất là trẻ em bị khuyết tật, tàn tật. Vì vậy công tác rà soát, lập danh sách trẻ em khuyết tật đề nghị được phẫu thuật chỉnh hình là rất quan trọng. UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành rà soát, lập danh sách có 251 trẻ em bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chi trả kịp thời chế độ, chính sách cho 269 trẻ em được hưởng trợ cấp hàng tháng. Kịp thời chỉ đạo rà soát, thông tin, giới thiệu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em mắc các dạng khuyết tật đi khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí, đã hướng dẫn lập hồ sơ hỗ trợ phẫu thuật tim cho 04 trẻ em và hướng dẫn hỗ trợ 07 trẻ em phẫu thuật sút môi - hở hàm ếch, và 01 trẻ em khám sàng lọc, tài trợ phẫu thuật và cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật cơ quan vận động.

## ***2.2. Chính sách trợ giúp xã hội và chăm sóc thay thế***

- Các chính sách chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... luôn được UBND huyện quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Hằng năm, trên địa bàn huyện có 269 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với tổng kinh phí 202.860.000 đồng/tháng.

- Ngoài chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của Nhà nước, vào các dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu... UBND huyện đã phân bổ kinh phí và chủ động xã hội hóa quà tặng cho các trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

## ***2.3. Chính sách trợ giúp pháp lý***

Khi có vụ việc trẻ em bị xâm hại, các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã chủ động điều tra và đề nghị xét xử theo quy định; trong quá trình điều tra, các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm đến việc hỗ trợ pháp lý như: đề nghị gia đình các nạn nhân chăm sóc ổn định về tâm lý của trẻ hoặc đưa trẻ điều trị tại các cơ sở y tế, không để nạn nhân tiếp xúc với người lạ, người vi phạm để tránh kích động, sợ hãi. Đồng thời yêu cầu địa phương

nơi xảy ra vụ việc thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân và gia đình trong việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ trẻ em nhằm giúp trẻ em sớm ổn định sức khỏe, tâm lý.

#### **2.4. Chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo**

- Các chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo được UBND huyện đặc biệt quan tâm, các Trường học trên địa bàn đều được xây dựng kiên cố, trang thiết bị học tập hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ trong giai đoạn mới,

- Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, đúng đối tượng theo quy định (*có phụ lục 5 kèm theo*).

### **3. Kinh phí hoạt động**

Nguồn kinh phí hoạt động năm 2022:

- Nguồn hỗ trợ của tỉnh: 102.000.000 đồng
- Nguồn kinh phí huyện: 281.000.000 đồng
- Nguồn kinh phí của các xã, thị trấn: 223.159.000 đồng
- Nguồn kinh phí vận động khác: 166.060.000 đồng

- Quỹ bảo vệ trẻ em: Nhiều năm qua công tác vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân trong năm đã vận động các quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo... Tuy nhiên, UBND huyện đã bố trí ngân sách huyện để hỗ trợ kịp thời thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong những dịp như Tết nguyên đán, Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi 01/6... và thăm, hỗ trợ, động viên gia đình có trẻ em chết do đuối nước.

- Ngoài ra, các ngành, đoàn thể như Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội LHPN, Đoàn TNCS HCM huyện đã sử dụng kinh phí của ngành để tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

## **V. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Những thuận lợi của địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em**

- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, Nhân dân và gia đình ngày càng chú trọng hơn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động của người dân và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Đặc biệt đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới trong công tác tuyên truyền như: Câu lạc bộ Quyền trẻ em, Diễn đàn trẻ em, sân khấu hóa bằng tiểu phẩm, đối thoại...

- Công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em về phòng, chống xâm hại trẻ em đã được các ngành, các cấp quan tâm.

- Việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm xâm hại liên quan đến trẻ em trong thời gian qua đã được các cơ quan chức năng quan tâm, chú trọng. Các vụ việc đều được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Các vụ án hình sự có liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em đều được tiến hành công khai, minh bạch, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

- Công tác phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc bảo vệ nạn nhân, nhân chứng là trẻ em trong các vụ án hình sự được thực hiện đồng bộ, đảm bảo bí mật về thông tin. Sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chuyên môn trong việc đưa các vụ án ra xét xử nghiêm minh nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của xã hội.

- Cán bộ phụ trách các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được nâng cao năng lực về quản lý và thực hiện các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

## **2. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em**

- Hiện nay, trên địa bàn huyện đội ngũ Công tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã không còn, do đó các trường hợp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt chưa được cập nhật đầy đủ.

- Tỷ lệ trẻ em bị tử vong tai nạn thương tích còn ở mức cao, do đó tiêu chí xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em chưa đạt kế hoạch. Trên địa bàn huyện chưa có Trường chuyên biệt cho trẻ em khuyết tật, vì vậy việc giáo dục đặc biệt cho trẻ em khuyết tật tâm thần chưa phù hợp. Bên cạnh đó, các em không có người trông giữ thường xuyên dẫn đến nguy cơ cao bị xâm hại, bạo lực.

- Các hình thức vui chơi, giải trí cho trẻ em ở vùng nông thôn còn rất hạn chế.

## **3. Nguyên nhân những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện**

- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của huyện trong thời gian qua đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các phòng, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, đã triển khai đồng bộ các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu đạt so với Kế hoạch đề ra.

- Bên cạnh đó, công tác chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã từng bước góp phần ổn định cuộc sống cho các gia đình khó khăn, nhờ đó đã tạo điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ em tốt hơn, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi.

- Ngân sách địa phương còn khó khăn nên bố trí kinh phí hoạt động quản lý thực hiện các chương trình, kế hoạch hằng năm còn hạn chế.

- Một số gia đình còn khó khăn nên chú trọng làm kinh tế, không để ý và quan tâm nhiều trong việc giáo dục, chăm sóc con em mình. Việc phối hợp giữa ba môi trường giáo dục (nhà trường, gia đình và xã hội) trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ.

- Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự du nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại chưa được kiểm soát tốt và chưa thường xuyên, những trang web có nội dung thiếu lành mạnh và sự tha hóa, biến chất về đạo đức, lối sống của một số người, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách trẻ em, làm gia tăng tội phạm, trong đó có tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em.

#### **4. Kiến nghị**

- Kính đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng các điểm vui chơi, giải trí tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em ở vùng nông thôn, nhất là trẻ em các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Định kỳ mở các lớp tập huấn để bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Tây Sơn, UBND huyện báo cáo để Sở Lao động - TB&XH biết, theo dõi, tổng hợp./

#### **Nơi nhận:**

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Lao động - TB&XH;
- UBND các xã, thị trấn;
- PVP, C3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Mỹ**